

TÁM GƯƠNG HỌC TỐT

Bác Hồ đã từng dạy: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả đất nước ta là một rừng hoa đẹp”. Cho đến nay, đã có rất nhiều tấm gương “Người tốt việc tốt” trên cả nước. Một trong số đó là các em học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước. Nguyễn Huyền Anh - học sinh lớp 8A2, trường THCS Lê Quý Đôn là một tấm gương sáng về “Người tốt, việc tốt” đáng được biểu dương. Huyền Anh là một cô bạn có dáng người dong dong, đôi mắt sáng và đôi môi luôn nở nụ cười thân thiện. Huyền Anh rất nhanh nhẹn, tốt bụng, luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến các bạn trong lớp nhưng cũng rất cương trực, thẳng thắn với những quyết định em cho là đúng. Em còn đưa ra lý lẽ cho những ý kiến của mình để mọi người hiểu và đồng tình với mình. Em còn là một cán bộ lớp nhiệt huyết, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Huyền Anh luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến, nỗ lực vì đức tính chăm chỉ, cầu thị và tinh thần học tập hăng hái. Em luôn kiên trì, không ngại khó mà giúp đỡ các bạn còn chưa giỏi, là cầu nối để các thầy cô giáo hiểu hơn về lớp. Cô học trò nhỏ hoạt bát, hòa đồng nhưng cũng có một trái tim ấm áp, chân thành. Chỉ qua một tiết sinh hoạt của tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời, em đã tự tìm tòi và học thiết kế những video, bưu thiếp hay các poster đẹp mắt phục vụ cho các bài tập lớn nhỏ hay chỉ đơn giản là món quà tinh thần gửi tặng các thầy cô giáo em yêu quý. Nếu bạn đang đi tìm một tấm gương học tốt, tôi sẽ tự hào nói về Huyền Anh. Nhưng, sẽ là thiếu sót nếu bạn không ngồi lại nghe tôi kể về những thành tích hoạt động Đội mà cô học trò nhỏ này đạt được. Năm học lớp 6 – khi mới bước chân vào mái trường cấp Hai, em đã tham gia và xuất sắc đạt giải thi chạy cấp Quận. Trong năm học 2021 – 2022, Huyền Anh vẫn tích cực tham gia các cuộc thi do nhà trường tổ chức và dành được nhiều giải thưởng, có thể kể đến như: Giải Ba hội thi “Trung thu cho em”; giải Ba hội thi “Quà tặng bà và mẹ”; giải Ba hội thi “Gửi lời yêu thương”. Thêm vào đó, lớp 8, cô học trò nhỏ này còn gây ấn tượng tại cuộc thi thuyết trình “Trang sách xanh nuôi dạy ước mơ hồng”.



Không những vậy, Huyền Anh còn là một học sinh năng động, yêu thích các hoạt động thể dục- thể thao. Cô từng đạt giải Nhất trường giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 47 vì hòa bình năm 2022 và là một trong những ứng cử viên sáng giá của nhà trường đề cử đi thi những giải chạy cấp Quận tổ chức.

Với những thành tích đạt được trong học tập và các hoạt động chung, hy vọng em sẽ còn tiến cao, tiến xa hơn nữa, được mọi người tin yêu, quý mến và em luôn là tấm gương sáng để các bạn học tập và noi theo.